



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประเพณีสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕
ต.พลาญชุมพล อ.เมืองจ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗/๑๐๘ <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

ขอเชิญชาวพิบูลสงครามทุกท่าน ร่วมพลัง พิธีไหว้หวัด ๒๐๐๙ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจากการคาดการณ์พบว่าจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในช่วง ๒ เดือนข้างหน้า จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นอีกครั้ง สถานศึกษาเป็นแหล่งชุมนุมของเยาวชนอย่างหนาแน่นที่มีความเสี่ยงสูงที่โรคจะแพร่กระจาย เกิดการระบาดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วยังเป็นแหล่งที่กระจายเชื้อต่อเนื่องออกไปในชุมชนได้อีก

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์และดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ขึ้น เพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

จากข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ “พลังพิบูล พิธีไหว้หวัด ๒๐๐๙” ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงแจ้งประกาศให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมพลังพิบูลพิธีไหว้หวัด ๒๐๐๙ เป็นกิจกรรมบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ ภาคปกติทุกคน จึงขอแจ้งมาให้ทราบ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งในการแต่งกายมีดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เสื้อเฟรชสีกางเกงวอร์ม, นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และ บุคลากรมหาวิทยาลัย เสื้อสีฟ้า สสส.หรือ เสื้อสีฟ้าทั่วไป กางเกงวอร์ม

ขอเชิญสมาชิก สอพ.ร่วมทำบุญ

ผศ.นิพันธ์ ประทุมศิริ นายก สอพ.แจ้งให้ทราบว่า สอพ.จะเป็นเจ้าภาพทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาพิบูลภักดี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมทำบุญตามวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

******ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มรพส.จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๙ ก.ย. ๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการประเมินนั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินยังไม่ชัดเจนจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุง และนำเข้าไปประชุม กบม. ดังนั้นจึงขอยกเลิกการประชุมฯ ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าว และถ้ามีความคืบหน้า กบค. จะแจ้งให้ทราบต่อไป ******



โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการงานด้านนักเรียนในพระราชานุเคราะห์และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินกิจกรรมงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา เนื่องจากทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียน เหล่านั้น ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสมของระดับสติปัญญา และความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองสืบไป

การดำเนินกิจกรรมงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดำเนินงานทั้งในด้านการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และแนวทางการศึกษา และวางแผนการศึกษา ในอนาคตให้แก่เด็กนักเรียน การปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้มีความรักในถิ่นที่อยู่ และการปกครอง ระบบอบประชาภิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการติดตามดูแล ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ นักเรียนทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำ ตามคุณวุฒิของนักเรียน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริทั่วทุกภาคของประเทศไทยเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๓,๒๙๗ คน (ข้อมูลปี ๒๕๓๑ - ๒๕๕๙) ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑,๕๔๒ คน กำลังศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ๔๔๕ แห่ง ใน ๖๑ จังหวัด โดยโปรดเกล้าฯ ให้รับนักเรียนเพิ่มปีละประมาณ ๒๐๐ คน และในแต่ละปี มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งภายหลังจบการศึกษาแล้ว ได้กลับไปประกอบอาชีพในชุมชนบ้านเกิด มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นและชุมชนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย

คณะผู้แทนสำนักพระราชวังและตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษา
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ คณะผู้แทนสำนักพระราชวัง และตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม โดยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา และงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการฯ ได้แก่ นางสาวพนมพร มั่นหยวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม ๒ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ(จากโรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ), นางสาวราภรณ์ ราชเพี้ยแก้ว สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ (จากโรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ) และนายอนุชิต ชากองมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จากโรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ) ทางคณะผู้แทนฯ ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดต่อไป